

Số: **616** /BNN-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

V/v: Nâng cấp Viện Lúa
đồng bằng sông Cửu Long

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 1356/VPCP-KTN ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (về chủ trương nâng cấp Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long tại văn bản số 735-CV/BCĐTNB ngày 20 tháng 2 năm 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Phó Thủ tướng như sau:

1. Về việc nâng cấp Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long thành Viện Lúa Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là một trong các Viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước với sản lượng lúa chiếm 50% và sản lượng gạo xuất khẩu chiếm trên 90% cả nước. Vì vậy, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long có một nhiệm vụ rất quan trọng và cần làm tốt hơn vai trò là Viện nghiên cứu lúa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra các kết quả nghiên cứu của Viện có thể áp dụng cho các vùng khác. Việc nâng cấp thành Viện Lúa Việt Nam trực thuộc Bộ để nghiên cứu lúa trên phạm vi cả nước trong điều kiện hiện nay và các năm tới sẽ làm cho Viện phân tán lực lượng và dẫn đến giảm hiệu quả. Nhiệm vụ nghiên cứu lúa cho đồng bằng sông Cửu Long còn rất nặng nề. Vùng đang rất cần có các giống lúa phục vụ xuất khẩu tốt hơn, giống lúa kháng sâu bệnh hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu, các nghiên cứu đóng góp cho hiện đại hoá sản xuất lúa đồng bằng sông Cửu Long...

Việc nghiên cứu về cây lúa cho các vùng khác đã có các Viện thành viên khác thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đảm nhận.

Dù vẫn giữ tên như hiện nay để tập trung nghiên cứu phục vụ đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ trương phát triển Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long trở thành một Viện nghiên cứu đạt tầm quốc tế. Bộ đã cho phép Viện lập dự án đầu tư nâng cấp Viện cũng như đang hỗ trợ cho Viện nhiều chương trình nghiên cứu, trong đó có chương trình giống lúa xuất khẩu được đầu tư khá lớn.

2. Về việc thành lập Bảo tàng nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được ghi nhận đề xuất của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và sẽ tham khảo ý kiến của các Bộ ngành, địa phương vì liên quan đến đầu tư của Nhà nước về đất đai, kinh phí xây dựng, đơn vị quản lý...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phó Thủ tướng xem xét có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

